



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งว่างที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ โดยให้คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคแต่งตั้ง ได้ดำเนินการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงให้ข้าราชการผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ราย ได้แก่

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินบุคคล	สำนัก/กอง
นายกำจร พงศ์ศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

โดยให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคกำหนด ดังรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (หากผ่านการประเมินผลงาน) ชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดที่จะต้องส่งเข้ารับการประเมิน พร้อมเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนในการจัดทำผลงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


อนึ่ง หากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ขอประเมินแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงานโดยนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมควบคุมโรคจะดำเนินการกับผู้ขอประเมินตามที่ ก.พ. กำหนด แต่หากพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นเท็จ กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงให้ได้ข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป หากมีผู้ที่ต้องการจะทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชเรศ ทรัพย์วิวัฒน์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมควบคุมโรค. ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งว่างที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	
	ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประเมิน	ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
<p>นายกำจร พงศ์ศิริ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๔๓ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๔ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๐๙ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">ผลงานเข้ารับการประเมิน https://shorturl-ddc.moph.go.th/jfvrM</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u></p> <p>- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อมาลาเรียของประชาชนในชุมชนชายแดนพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p><u>สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ (%)</u></p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><u>รายชื่อและสัดส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)</u></p> <p>- ไม่มี</p>	<p><u>ชื่อเรื่อง</u></p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความพร้อมรับภารกิจการงานควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>